



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน  
เพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2564 - 2568 โดยยึดมั่นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานไปสู่องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านต่าง ๆ โดยหนึ่งในมาตรการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญคือการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด โดยหากพบว่า มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคนใด มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง โดยแอบอ้างว่า สามารถให้นักศึกษาผ่านการสอบคัดเลือก หรือได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว จงใจฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และให้ถือว่า เป็นการจงใจกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยรวมถึงอาจถูกดำเนินคดีในทางแพ่ง และทางอาญาต่อไป

กรณีพบว่า การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังกล่าว เกิดจากการแอบอ้างของบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งในทางอาญาและทางแพ่งกับบุคคลดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

2. ให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการช่วยดูแลสอดส่อง และตรวจสอบไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยหากมี นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ติดต่อบริษัทการแจ้งเหตุการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ขอให้รับเรื่องดังกล่าว และรายงานมหาวิทยาลัยผ่านทางกองกฎหมาย เพื่อทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการต่อไป

3. ช่องทางการแจ้งเหตุการณ์เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานรับเรื่อง กองกฎหมาย ชั้น 6 อาคารอนุกะประสงค์ สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1188

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

<https://www.kmutnb.ac.th/about/clue-reporting.aspx>

Facebook กองกฎหมาย <https://www.facebook.com/Legalkmutnb>

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568



(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เที่ยงฉิน)

อธิการบดี